
      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ คณะท ำงำนขับเคลือ่นส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 

ที ่                                                      วนัที ่    ๑๘  เมษำยน  ๒๕๖๗ 
เรื่อง   เสนอบันทกึกำรประชุมคณะท ำงำนสีเขียว ส ำนกักรรมำธกิำร ๒ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒  

 ตำมที่ได้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒ ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน               
ผู้รักษำกำรผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนและหัวหน้ำคณะท ำงำน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนำคม 
๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมส ำนักกรรมำธิกำร ๒ ชั้น ๓  อำคำรรัฐสภำ 

 ในกำรนี้  คณะท ำงำนขับเคลื่อนส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ส ำนักกรรมำธิกำร ๒                   
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกกำรประชุมดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

 (นำงสำวเบญจวัญญร์  ภำโนชิต) 
 หัวหน้ำคณะท ำงำนหมวด ๑  

   กำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
  
                                           
 

      ทรำบ 
 
 

 

 (นำยอุสำห์  ชูสินธ์) 
        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 
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บันทึกการประชุม 
ทบทวนฝ่ายบริหารขับเคลือ่นส านักงานสเีขียว 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ 
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 

ณ ห้องประชุมส านักกรรมาธิการ ๒ ชั้น ๓   
-------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายอุสาห์  ชูสินธ์ ประธานที่ปรึกษาคณะท างาน    
 ๒. นางพิชชานันท์  สนอม  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๓. นายเฉลิมชัย  ศรีจันทร์ หัวหน้าคณะท างาน 
 ๔. นายจงชนะ  นาคอ้น หัวหน้าคณะท างาน 
 ๕. นายธีรยุทธ์  ตั้งบุญเกษม หัวหน้าคณะท างาน  
 ๖. นายณธกร  เมธาวริศากุล  คณะท างาน 
 ๗. นางธนิสร  ยอดอินทร์ คณะท างาน 
   ๘. นางสาวภรณ์ธิตา  อินแสง คณะท างาน 
 ๙. นางสาวกัญญดา  อินแสง  คณะท างาน 
 ๑๐. นางสาวธนินญดา  ทองพุฒ  คณะท างาน 
  
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา 
 เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมแล้ว นายอุสาห์  ชูสินธ์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒  
ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
 - ไม่ม ี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองบันทึกการประขุม 
 - บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

   มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติรับรองบันทึก               
การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 - ติดตามการด าเนินการส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักกรรมาธิการ ๒  
  นายอุสาห์  ชูสินธ์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒ ได้สอบถามการด าเนินการส านกังาน
สีเขียว (Green Office) ส านักกรรมาธิการ ๒ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
  นางสาวเบญจวัญญร์  ภาโนชิต หัวหน้าคณะท างานหมวด 1 กล่าวถึงความคืบหน้า 
ในการด าเนินการส านักงานสีเขียว ในภาพรวมของส านัก ขณะนี้ทุกกลุ่มงานได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตรงตาม
แนวทางที่ได้วางไว้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และจะขอแจ้งให้ทราบถึงก าหนดการตรวจประเมินส านักคราว ๆ 
ระยะเวลาในการตรวจประเมินรอบแรกจะก าหนดในช่วงประมาณเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม              



- ๒ - 
 

แต่ยังไม่ได้ก าหนดวันตรวจประเมินที่ชัดเจน คณะกรรมตรวจประเมินในรอบแรก ประกอบอาจารย์สยาม 
อรุณศรีมรกต และทีมงานจะเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องก่อน รวมถึงจะมีข้อเสนอแนะ หรือแนวทาง
วิธีการปฏิบัติว่าจะต้องด าเนินอย่างไรต่อไปตามขั้นตอน อาจมีการเพ่ิมเติมหรือแก้ไขในบางส่วน และ
ก าหนดการเข้าตรวจประเมินจริงจากเจ้าหน้าที่ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งถือเป็นกระบวนการสุดท้ายของการประกวด โดยอยากจะขอให้
บุคลากรของส านัก รักษามาตรฐานนี้ไว้ ซึ่งก่อนที่จะมีการตรวจประเมินเห็นควรจัดให้มีการจัดกิจกรรม 5 ส 
อีกครั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และจะมีกิจกรรมทบทวนเกี่ยวกับความรู้ในการด าเนินงานส านักงาน           
สีเขียว ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบประเมินผล แต่จะเป็นช่วงเวลาใดนั้น จะหารือกับคณะท างาน
เพื่อก าหนดวัน ระยะเวลาในการด าเนินการ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
  นายจงชนะ  นาคอ้น หัวหน้าคณะท างานหมวด 2 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ            
การประชาสัมพันธ์ซึ่งมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ตลอดช่วงเวลาตามสื่อต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชั่นไลน์ 
และเฟสบุ๊กของส านัก รวมถึงอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าคลิปสื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ในขั้นตอนปรับปรุง
และมีการน าข้อมูลและคลิปเสียงเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ของส านักเพื่อให้บุคลากรของส านักช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากเห็นควรเพ่ิมเติมข้อมูลส่วนใดสามารถแจ้งมายังคณะท างาน หมวด 2 เพื่อน าไปปรับปรงุ
เพิ่มเติมต่อไป  
  นางธนิสร  ยอดอินทร์ คณะท างานหมวด 3 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้
พลังงานของหมวด 3 จากการเปรียบเทียบข้อมูลสถิติการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ จะเห็นว่าช่วง
ระยะเวลานี้ข้อมูลยังไม่เสถียร สถิติการใช้งานจะมีเพ่ิมขึ้นหรือบางช่วงเวลาจะลดลง เหตุผลเนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาที่สมาชิกวุฒิสภา จะสิ้นสุดการด ารงต าแหน่งท าให้มีระยะเวลาในปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่จ ากัด 
จึงมีความจ าเป็นต้องรีบเร่งในปฏิบัติงานรวมถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีปริมาณคงค้างอยู่มาก 
และยังต้องด าเนินการจัดพิมพ์ในแบบรูปเล่มรายงาน ท าให้ปริมาณการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ต่าง ๆ 
เพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถที่จะอธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการได้  
ทั้งนี้ได้มีการแจ้งสถิติให้ทราบโดยการติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าส านัก 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอื่น ๆ  

- ไม่มี   
  
 เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ เข้าร่วมประชุม                    
และปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา  
 
   นางสาวศิริกุล  ขอประเสริฐ 
   นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
   ผู้จดบันทึกการประชุม 


